

Số: /UBND-NN&PTNT

Tam Đường, ngày tháng 8 năm 2021

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên động vật, tập trung phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản những tháng cuối năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2417/UBND-KTN ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên động vật, tập trung phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản những tháng cuối năm. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản những tháng cuối năm, UBND huyện yêu cầu:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện như: Công văn số 4713/BNN-TCTS ngày 28/7/2021, số 4510/BNN-CN ngày 20/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản, số 4884/BNN-TY ngày 03/8/2021 về thực hiện công tác kiểm soát giết mổ động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1223/TCTS- NTTS ngày 20/7/2021 của Tổng cục Thủy sản về tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng thủy sản do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 và các văn bản có liên quan khác của tỉnh, của huyện.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền hướng dẫn vận động các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, đánh giá nguy cơ để kịp thời báo cáo, tham mưu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện. Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác phòng chống, dịch bệnh tại khu vực có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao. Tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động vận chuyển, giết mổ trâu, bò, lợn, nhất là việc vận chuyển, giết mổ gia súc trong vùng có dịch, đảm bảo theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016; kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện cơ sở sản xuất và chất lượng giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản để bảo đảm cung ứng sản phẩm chất lượng cao phục vụ sản xuất.

Thực hiện công tác kiểm soát giết mổ gia súc, đặc biệt đối với những nơi có dịch tả lợn Châu Phi; xử lý lợn tại các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh để hạn chế dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò đảm bảo tiến độ, quy trình, hướng dẫn, nâng cao tỷ lệ động vật được tiêm phòng; lấy mẫu chẩn đoán, xác minh dịch bệnh kịp thời; thực hiện lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng vắc xin.

Tổ chức rà soát, thống kê số lượng tổng đàn vật nuôi, diện tích ao, thể tích bể nuôi trồng thủy sản, sản lượng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức triển khai các biện pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Kế hoạch của UBND huyện giao.

3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về nguy cơ, tác hại và các biện pháp kiểm soát phòng, chống bệnh (Viêm da nổi cục, Dịch tả lợn Châu Phi...) tới người dân; tập trung phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản những tháng cuối năm 2021 bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, tầm quan trọng của công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi. Vận động nhân dân không tham gia hoặc tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch, động vật không rõ nguồn gốc, động vật đã chết do dịch bệnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Yêu cầu các xã, thị trấn đang có dịch tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác tiêu hủy gia súc, nhất là việc thống kê (số lượng, trọng lượng tiêu hủy), quy trình kỹ thuật tiêu hủy, tránh trục lợi chính sách, làm lây lan dịch bệnh; thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo đúng quy định đối với từng loại bệnh; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp để tiêu diệt vật chủ trung gian truyền bệnh như ruồi, muỗi, ve, mòng... tại khu vực chăn nuôi; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho gia súc.

Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò theo Kế hoạch đảm bảo nhanh, gọn, an toàn, hiệu quả. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả cho đàn vật nuôi, thủy sản trước, trong và sau mùa mưa lũ đảm bảo an toàn,

giảm thiểu thiệt hại cho người và vật nuôi, thủy sản trên địa bàn.

Cập nhật, thống kê, rà soát số lượng tổng đàn vật nuôi; diện tích ao, thể tích bể nuôi thủy sản trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển chăn nuôi, thủy sản theo kế hoạch huyện giao. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (Qua phòng Nông nghiệp & PTNT) theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phong Vĩnh Cường